
 



     

ฉบับท่ี  ๑๔๖    ปีการศึกษา ๒๕๕๒    วันจันทร์ท่ี  ๑๘ มกราคม  ๒๕๕๓


ขอเชิญชมการแสดงแสงสเีสียงเทดิพระเกยีติฯ
กบศ.สัมมนาแนวทางการจดัวิชาสหกิจศึกษา
รายงานข่าวความเคล่ือไหวสภาคณาจารยฯ์
กองพฒันาฯ และ คทอ. เยีย่มนกัศกึษา
ประชุมทุนกูยื้ม กยศ. ปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓

จังหวัดพิษณุโลก  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  องค์การบริหารส่วนจังหวัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามจดัการแสดง แสง สี เสียง ละครเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในช่ือ “ยอยศยิง่ฟ้า
มหาราชองค์ราชันย์”  ระหว่างวันท่ี ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณพระราชวังจันทน์   เวลา ๑๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

โดยจัดการแสดงท้ังหมด ๗ องก์   ได้แก่ องก์ท่ี ๑  ปฐพีบังเกิดมหาราชจอมราชัน / องก์ท่ี ๒  วิปโยคแห่งนครา
องก์ท่ี ๓  แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน / องก์ท่ี ๔  อย่าหม่ินเลือดกษัตริย์  / องก์ท่ี ๕  วีรกษัตริย์แห่งสองแคว / องก์ท่ี ๖
วีรกรรมสถิตหล้าท่ัวธานี และ องค์ท่ี ๗ สดุดีแซ่ซ้องพระองค์ดำ  ซ่ึงเม่ือวันท่ี ๑๖ - ๑๗ มกราคม ท่ีผ่านมา  มหาวิทยาลัยฯ
ได้เปิดการแสดงละครเทิดพระเกียรติฯ อย่างย่ิงใหญ่สมพระเกียรติ   มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก

นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า “การแสดงละครอิงประวัติศาสตร์คร้ังน้ี  เป็นการทำ
ละครที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก  ผมอยากให้คนพิษณุโลกได้พาลูกหลานของท่านมาชมละคร
ท่ีย่ิงใหญ่ในคร้ังน้ี เพ่ือสำนึกในพระมหากรณุาธิคุณต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวรีกษัตริย์ท่ีย่ิงใหญ่  ท่ีทรงกอบกู้ปกป้อง
บ้านเมอืงใหช้าวไทยอยูร่่วมเยน็เปน็สุขมาจนถงึปัจจุบัน และทีส่ำคญัในฐานะทีเ่ราเปน็ลูกหลานชาวพษิณุโลกตอ้งช่วยกนั
ทำนุบำรุงบ้านเมือง รักษาวัฒนธรรม มีความรักความสามัคคี  สมกับท่ีเป็นลูกหลานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ซ่ึงละคร
จะแสดงในวันน้ี (๑๘ ม.ค.)  เป็นคืนสุดท้าย  ขอเชิญมาร่วมชมละครเพ่ือเทิดพระเกียรติในมหาวีรกรรมของมหาวีรบุรุษ
ของพระองค์น้ี ท่ีสร้างคุณูปการต่อผืนแผ่นดินไทยอย่างย่ิงใหญ่  รับรองได้ว่าเม่ือชมละครจบแล้วทุกท่านจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ
และรักผืนแผ่นดินไทยย่ิงข้ึน  ไม่ว่าท่านจะเป็นชาวจังพิษณุโลกหรือจังหวัดไหนๆ ก็ตาม ต่างก็เป็นลูกหลานคนไทยตอ้งรู้จัก
รักษาแผ่นดินไทยให้คงอยู่สืบไป และในโอกาสนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ได้ทุ่มเทและตั้งใจ
สร้างละครออกมาได้อย่างดีเย่ียม และ ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ท่ีให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
ด้วยความร่วมมือกันน้ี ทำให้ละครเทิดพระเกียรติฯ ประสบความสำเร็จ ย่ิงใหญ่ตระการตาและสมพระเกยีรติอย่างท่ีสุด”
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เม่ือเร็วๆ น้ี กองบริการการศึกษา จัดประชุมสัมมนาเร่ืองแนวทางการจัดวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตร โดยเชิญ ผศ.ดร.วันดี
วัฒนชัยยิ่งเจริญ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “สหกิจศึกษา”  ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวทำให้ผู้บริหารระดับคณะและ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชามีความเข้าใจ  สหกิจศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาในวิชาสหกิจศึกษา อีกทั้งเป็นการหาแนวทางร่วมกัน
ในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  แบบมีสหกิจศึกษา ส่งผลให้เกิดการพัฒนานักศึกษาในการฝกึปฏิบัติงานจริง
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนน้ให้นักศึกษาได้นำเอาวชิาท้ังภาคทฤษฎแีละปฏิบัติต่างๆ ท่ีได้ศึกษามาแลว้  นำไปปฏิบัติในสถานประกอบการ
ให้ได้ผลดี  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอย่างมากที่สุด
สหกิจศึกษาในหลักสูตรคืออะไร

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กร
ผู้ใช้บัณฑติ (Work-based learning) โดยใหน้กัศกึษาไปปฏบัิตงิานจรงิเตม็เวลา และไดท้ำงานตรงตามสาขาวชิาวชิาชพี และมปีระโยชน์
ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งกำหนดงานเป็นโครงงานพิเศษที่สามารถทำสำเร็จได้  ภายใน ๔ เดือน โดยองค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะจัดหาพี่เลี้ยง
(Mentor หรอื Job Supervisor) ทำหนา้ทีก่ำกบัและดแูล การทำงานของนกัศกึษาสหกจิศกึษา ช่วยใหบั้ณฑติสามารถเรยีนรู ้และพฒันา
ทักษะ ที่เป็นความต้องการขององค์ผู้ใช้บัณฑิตได้เป็นอย่างดี จึงมีการขยายและนำสหกิจศึกษาไปใช้อย่างแพร่หลาย

ปัจจุบันสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันของตลาดแรงงานค่อนข้างสูง  ลักษณะของบัณฑิต
ที่ตลาดแรงงานต้องการมีความเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ทักษะที่องค์กรผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้มีในตัวบัณฑิต ได้แก่ ความรู้
ความสามารถและทักษะวิชาชีพ การวางแผนการทำงานอย่างมีระบบ ความรู้ความสามารถในการรับรู้การตัดสินใจและแก้ปัญหา
มนุษย์สัมพันธ์  ความคดิ ริเร่ิม ระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม การส่ือสาร การนำเสนอและการเปน็ผู้นำ เป็นต้น ทักษะเหลา่น้ี จะเรียนรู้
และพัฒนาได้เม่ือนักศึกษาได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานจริงในองคก์รผู้ใช้บัณฑิต   การเรียนการสอนเฉพาะแตใ่นห้องเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ
ไม่เพียงพอ นักศึกษาจำเป็นต้องมีทักษะของงานอาชีพและทักษะด้านพัฒนาตนเองถือเป็นฃวามจำเป็นของทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้องทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาในฐานะผู้ผลิต องค์กรผู้ใช้บัณฑิตในฐานะผู้ใช้ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะผู้สนับสนุน
ด้านนโยบายและทรัพยากร ต้องร่วมมือกันเพื่อเร่งสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถของกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของ
ภาคองค์กรผู้ใช้บัณฑิตโดยเร็ว
ความสำคัญและประโยชน์ของสหกิจศึกษา

1.สหกิจศึกษาทวีความสำคัญมากขึ้น มีสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ใช้สหกิจศึกษาเป็นแนวการจัดการศึกษา
ระดับปริญญากว้างขวางขึ้นในเกือบจะทุกสาขาวิชา โดยมีเป้าประสงค์ตรงกัน คือ การเสริมคุณภาพบัณฑิต ผ่านประสบการณ์ทำงาน
ในสถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ถือเป็นส่วนสำคญัของการเตรยีมบัณฑติใหพ้ร้อมท่ีจะเลอืกอาชพี และเขา้สู่ระบบการทำงานทนัทท่ีีจบการศกึษา ทำใหบั้ณฑติสหกจิศึกษา
“รู้จักตน รู้จักคน และรู้จักงาน”

2. ใครได้ประโยชนจ์ากสหกจิศึกษา ประมวลได้จากผลการจดัสหกิจศึกษาในประเทศไทย ของสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี
นักศึกษา  • ได้ประสบการณวิ์ชาชีพตรงตามสาขาวชิาเอก • มีผลการเรียนในสถาบนัอุดมศึกษาหลังสหกิจศึกษาดีข้ึน  • เกิดการ

พัฒนาตนเอง มั่นใจในตนเองมากขึ้น  • เกิดทักษะการสื่อสารรายงานข้อมูล  • มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา
•เลือกสายงานอาชพีได้ถูกต้อง  • ได้รับค่าตอบแทนขณะศกึษา   • เป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพและฃวามพรอ้มในการทำงานสงู

สถาบันอุดมศึกษา • เกิดความรว่มมือทางวิชาการและความสมัพันธ์ท่ีดีกับสถานประกอบการ  • ได้ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุง
หลักสูตรและการเรียนการสอน • สหกิจศึกษาช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน

สถานประกอบการ  • มีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานตลอดปี  • พนักงานประจำมีเวลาท่ีจะทำงานสำคญัได้มากข้ึน  • ใช้เป็นวิธีคัดเลือก
พนักงานได้ถูกต้องเหมาะสมย่ิงข้ึน • มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา  • เกิดภาพพจน์ท่ีดีด้านการส่งเสริมการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ของสหกิจศึกษา  ผลประเมินของสถาบันอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบว่า  บัณฑิต
สหกิจศึกษาได้งานเร็วกว่าและมากกว่าบัณฑิตที่ไม่ได้ร่วมสหกิจศึกษา  ผู้ประกอบการพอใจคุณภาพบัณฑิตสหกิจศึกษาสูงกว่าบัณฑิต
ที่ไม่ได้ร่วมสหกิจศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่า ผู้ที่ผ่านสหกิจศึกษามีวุฒิภาวะ ความรับผิดชอบและมีวินัยสูงขึ้น

ข้อมูล :สมาคมสหกจิศึกษาไทย http://www.tace.or.th/
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สวัสดีชาวราชภัฏพิบูลสงครามในสัปดาห์ท่ีแล้วมีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ซ่ึงผลการประชุม
มีประเด็นท่ีน่าสนใจ  คือ เร่ืองปรัชญา  วิสัยทัศน์  ของสภาฯ  ซ่ึงเป็นการพิจารณาค้างจากการประชุมคราวก่อน
ในการประชุมคร้ังน้ีท่ีประชุมมีการพิจารณาและมีมติรับปรัชญาและวิสัยทัศน์  ของสภาคณาจารย์และข้าราชการดังน้ี

ปรัชญา :  รักสามัคคีเพ่ือศักด์ิศรีราชภัฏพิบูลสงคราม
วิสัยทัศน์ : แหล่งประสานความคิด  ด้วยจิตเป็นธรรม  น้อมนำอุดมการณ์  เพ่ือพัฒนางานมหาวิทยาลัย  ด้วยกระบวนการ

มีส่วนร่วม
นอกจากน้ีท่ีประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าพิจารณากำหนดรายละเอียดปรับปรุงการทำงานในภาระกิจ ๔ ด้าน

ซ่ึงได้รับคำแนะนำเสนอแนะจากอาจารยอ์าวุโส  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และแหล่งต่างๆ โดยได้ต้ังเป้าหมายกำหนดกรอบเวลาดำเนนิการ
ศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  ส่วนเร่ืองการเป็นเจ้าภาพการประชุม ทปสท. ได้เล่ือนไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์

เร่ืองนำเสนอจากการประชมุสัมมนาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วันน้ีขอเสนอคำกล่าวของนายกร
ทัพรังสี  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีวาทะและข้อคิดท่ีน่าสนใจ  ขอเชิญท่านเก็บเก่ียวโดยไม่ตัดทอน ดังน้ี

กร  ทัพรังสี : ในเบ้ืองต้นต้องขอขอบพระคุณท่านประธานคณะกรรมการศกึษาแห่งสภาผู้แทนราษฎร ท่ีได้กรุณา
สวนสุนันทาในวันน้ี  ผมคิดว่าวันเวลาผ่านมา  ๕ ปีแล้ว  ต้ังแต่  พ.ร.บ.ราชภัฏ ๒๕๔๗  ได้ประกาศใช้บังคับ  และพวกเรา
ทุกคนทีน่ี่ก็เป็นหนึง่ในองคก์รใน พ.ร.บ.ฉบับนัน้  ๕  ปีท่ีพ้นมาในความทีเ่ป็นนายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
ได้มีการพูดคุยกันเองว่า   เราจะมีการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยของเราท่ีอยู่ภายใต้กรอบ  2547 น้ันอย่างไรบ้าง  ตรงน้ีผมอยากจะ
กราบเรียนท่านประธานว่า  ในความเป็นสภามหาวิทยาลัยถือเป็นองค์กรสูงสุดท่ีเราสามารถจะขับเคล่ือนในการกำหนดนโยบาย
กำหนดทิศทางเป็นไปตามพ.ร.บ.๒๕๔๗ ในขณะเดียวกันอยากจะกราบเรียนท่านกรรมาธิกาและท่านผู้เข้าร่วมสัมมนา  บรรทัด
สุดท้ายของความสำเรจ็ไม่ได้อยู่ท่ีกฎหมาย  ไม่ได้อยู่ท่ีข้อบังคับ  บรรทัดสุดท้ายอยูท่ี่จิตใต้สำนึกท่ีเก่ียวขอ้ง มนุษย์ทุกคน
มีจิตสำนึกว่ากำลังทำอะไรอยู่และทำเพ่ือใครและทำเพ่ือเป้าหมายอะไร  สำคัญท่ีสุดคือส่ิงเหล่าน้ี ไม่ใช่สักแต่ว่าเป็นอาจารย์
เป็นผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องกับธุรการก็ทำไปๆ  แค่นั้นมันไม่พอครับ  สำหรับที่จะวางรากฐานให้อนาคตกับเยาวชนของชาติ
ผมน่ังอยู่ท่ีห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยตลอดเวลา  ทุกคร้ังจะมีข้อบังคับเข้ามาทุกคร้ัง ปรึกษากับท่านอธิการซ่ึงถือว่าเป็น
หัวหน้าของผู้บริหาร จะปรึกษากันตลอดเวลาว่าข้อบังคับเหล่าน้ีเราออกไปแล้วยังไงครับ  การศึกษาถือปฏิบัติและแรงบันดาลใจ
ของการปฏิบัติไม่มีมันจะไม่เกิดประโยชน์ท่ีจะนำไปสู่เป้าหมายท่ีเราวางกันไว้ เขียนกันไว้ เราจะต้องรายงาน สกอ. ว่า ๒ - ๓ อีก
๕ ปีเราจะต้องทำอะไรบ้าง  นโยบายทิศทางและเป้าหมายชัดเจนไปตามเป้าหมายท่ี  สกอ. ก็ดี   กระทรวงศึกษาก็ดี   กว่าจะมาถึง
ระดับปฏิบัติงานได้น้ันจิตสำนึกของมนุษย์ท่ีเก่ียวข้องตรงน้ันสำคัญท่ีสุด  บุคคลท่ีเก่ียวข้องถ้าไม่มีเอสเซอเปอร์เรช่ันดลบันดาลใจ
ของตนเองแล้วไซร้เสียเวลาเปล่า  และนั่นเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดของอนาคตของชาติ  ผมอยากกราบเรียนตรงนี้ว่า
ท่านประธานครบั ๑๑ - ๑๒ กันยายน  สกอ.เชิญผมไปร่วมสัมมนาในหัวข้อคล้ายกันในวันน้ี ฉะน้ันผมคิดว่าท่ีสวนสุนันทา
ทำวันน้ีข้ึนมาจะเป็นวางรากฐานท่ีดีท่ีจะนำไปสู่การแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกันด้วย  แต่ในจุดยืนส่วนหน่ึงเล็ก ๆ  ท่ี พรบ.  ๒๕๔๗
ได้ดำเนินงานมาโดยตลอดน้ี  อยากจะขอกราบเรียนท่านประธานฝากไว้กับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยว่าจิตสำนึกของผู้ท่ีเก่ียวข้อง
จิตสำนึกของมนุษย์ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดสำคัญท่ีสุดเราจะออกมาเป็นมาตรการออกมาเป็นวิสัยทัศน์ ข้อบังคับ เขียนไปเถอะครับ
กำหนดไปเถอะครบั  จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าผู้ได้รับมอบหมายไม่มีแรงดลบันดาลใจให้อยากจะทำ  ฉะน้ันในวันน้ีขอขอบคุณ
ท่านประธานท่ีได้กรุณาสวนสุนันทา  และหวังว่า  แนวทางตรงน้ีท่ีจะนำทางสว่างให้กับเยาวชนของชาติ เพราะเราเปรียบเสมือน
ไฟฉายท่ีนำสว่างทางส่องทางให้กับเยาวชนและประเทศชาตเิดินไปสู่อนาคตท่ีสว่างไสว  และน่ันคือเอสเซอเปอร์เรช่ันท่ีสูงสุด
อยู่ในจิตสำนึกของพวกเราทุกคน  ขอบคุณครับ
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อ.ชำนาญ  วงศ์วินิจศร  : ประธานกรรมการสภาคณาจารย ์มรพส.
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กองพัฒนานักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า  เม่ือวันท่ี ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒
เวลา  ๑๔.๐๐ น.  นางสาวสุนิลรัตน์  อยูทิ่พย์  นักศกึษาโครงการทนุเรียนดี
วิทยาศาสตร์ เพชรกาสะลองรุ่นท่ี ๑ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ช้ันปีท่ี ๑ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มรพส. ซ่ึงประสบอบัุติเหตุถูกรถบสั
เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ ณ บริเวณทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
พิษณุโลก  ทำให้นักศึกษาได้รับบาดเจ็บสาหัส  กระดูกเชิงกรานหักท้ังสองข้าง
บริเวณขาซ้ายเน้ือฉีกขาดเป็นแผลยาว  เข่าซ้ายหัก  และบริเวณอ่ืนของร่างกาย
ได้รับอันตรายอีกหลายแห่ง  ขณะนี ้พักรักษาตัวอยู ่ที ่
โรงพยาบาลพุทธชินราช  ทางทีมแพทย์ได้ทำการรักษาผ่าตัดแล้ว
๓  ครั้ง  และยังต้องเข้าผ่าตัดอีกไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง  ค่าใช้จ่าย
ในเบื้องต้นขณะนี้อยู่ที่ ๑๐๐,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดร้อยบาท)
โดยค่ารักษาพยาบาลขณะนี้อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท
สินม่ันคงประกันภัย  ในวงเงินไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท)
จากการประเมินค่าใช้จ่ายการรักษาในอนาคตของโรงพยาบาล
และการพักฟื ้นหลังจากออกจากโรงพยาบาล  คาดว่าจะมี
ค่าใช้จ่ายสูงมาก  ทำให้มารดาของนักศึกษาและญาติพี่น้อง
เกิดความกังวลใจเน่ืองจากฐานะทางบ้านยากจน  ประกอบกับบิดาของนักศึกษาได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปเม่ือหลายปีก่อน
และมารดาประกอบอาชีพค้าขายมีรายได้เพียงเล็กน้อย  ด้วยนางสาวสุนิลรัตน์  อยู่ทิพย์  เป็นเด็กที่มีความประพฤติดี
ตัง้ใจเรยีน  ทำใหไ้ดรั้บทนุเรยีนดวีทิยาศาสตร ์เพชรกาสะลอง  รุ่นที ่๑ มรพส.

ดังนัน้ เม่ือวันที ่๑๓ มกราคม ๒๕๕๓  ผศ.ศิริพร  ไชยเมอืง  รองอธกิารบดีฝ่ายกจิการนกัศกึษา พร้อมดว้ย
คุณเพ็ญศรี  มีพยุง ผอ.กองพัฒนานักศึกษา  อ.สนิท  ป่ินสกุล และ อ.ฐิตาภรณ์  แหวนเพชร  อ.ประจำคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  เข้าเยี่ยมนางสาวสุนิลรัตน์  อยู่ทิพย์  โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบเงินจากโครงการสวัสดิภาพ
นักศึกษา  เป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท  (สองหม่ืนบาทถ้วน) เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล
ในเบ้ืองต้น และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา จากน้ัน ผศ.ศิริพร ไชยเมือง และคณะ ได้กล่าวอวยพร
ขอให้นักศึกษาหายป่วยโดยเร็วและกลับมาศึกษาเล่าเรียนได้ตามปกติต่อไป
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